

Số: 83 /BC-CTHADS

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO
Về tình hình tổ chức họp báo định kỳ
tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp
- Tổng cục Thi hành án dân sự
- UBND thành phố Hà Nội
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỌP BÁO

1. Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016) và Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016), Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã có công văn số 2393/CTHADS-VP ngày 22/7/2016 và Công văn số 195/CTHADS-VP ngày 07/11/2016 triển khai đến các Phòng Chuyên môn và các Chi cục trực thuộc phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đến toàn thể công chức thuộc đơn vị. Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cụ thể:

- Nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác báo chí nói chung, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nói riêng trong việc tạo sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành, dư luận xã hội và nhân dân địa phương đối với hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn quản lý.

- Quan tâm, chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác phát ngôn, nêu cao tính trách nhiệm trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí trong đội ngũ công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

- Có biện pháp cụ thể để từng bước chuyên nghiệp hóa công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cục, Chi cục với cơ quan báo chí. Chủ động hơn trong công tác đối thoại, cung cấp thông tin một cách đầy đủ, trung thực, toàn diện cho các cơ quan báo chí, trong đó chú ý đến báo chí địa phương; quan tâm phản ánh gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những đóng góp của cơ quan thi hành án, những tấm gương tận tụy, mẫu mực của công chức làm công tác thi hành án; thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông báo chí, xây dựng hình ảnh đẹp về

người công chức thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự “kỷ cương, trách nhiệm, tin cậy, thân thiện”.

2. Thực hiện Công văn số 3710/TCTHADS ngày 10/11/2016, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức họp báo Quý I năm 2017 của Cục (*Kế hoạch số 17/KH-CTHADS ngày 16/12/2016*) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức họp báo theo đúng thời gian Tổng cục quy định. Trên địa bàn thành phố Hà Nội có rất nhiều cơ quan báo chí nhưng vì là lần tổ chức họp báo đầu tiên, Cục lựa chọn mời tham dự 10 Báo, cơ bản đảm bảo có Báo viết, báo hình, có Cổng Thông tin điện tử; có Báo Trung ương và Báo địa phương, có Báo của Ngành Tư pháp và có Báo Điện tử là những Báo có số lượng độc giả lớn. Thông báo bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người phát ngôn theo đúng quy định của Tổng cục.

3. Cục Thi hành án dân sự nộp hồ sơ xin phép tổ chức họp báo, ngày 05 tháng 11 năm 2017 Sở Thông tin - Truyền thông thành phố Hà Nội có công văn số 20/STTT - BCXBTT chấp thuận, đồng ý cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã có báo cáo số 635/CTHADS ngày 05/1/2017 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nội dung họp báo theo đúng Quy trình Tổng cục quy định.

Được sự đồng ý của UBND Thành phố và Sở Thông tin - Truyền thông thành phố Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức họp báo quý I năm 2017 và gặp mặt báo chí nhân dịp Tết Đinh Dậu.

Khách mời Thành phố tham dự họp báo có: đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ban Nội chính Thành ủy; Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an Thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp.

Các cơ quan báo chí ở Trung ương và tại thành phố Hà Nội tham dự họp báo theo Giấy mời có: Đài Truyền hình Hà Nội; Báo Pháp luật Việt Nam; Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo An Ninh Thủ đô; Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hà Nội; Báo Pháp luật xã hội; Báo điện tử Vietnamnet; Báo điện tử Tổ Quốc; Báo điện tử Dân trí.

Về phía Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội có: Cục trưởng - Người phát ngôn của Cục; Các Phó Cục trưởng; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục. Do tổ chức họp báo lần đầu, Cục đã triệu tập Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố tham dự để nắm rõ chủ trương, quy trình, cách thức cung cấp, trao đổi thông tin, gặp gỡ Phóng viên báo chí. Các lần họp báo sau chỉ triệu tập Chi cục trưởng và Chấp hành viên phụ trách hồ sơ liên quan đến việc họp báo.

Thời gian họp báo: từ 15 giờ 00 đến 16h 30 ngày 11 tháng 01 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội - Số 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Nội dung họp báo:

1. Thông báo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
2. Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục và các Chi cục trực thuộc;
3. Các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục và các Chi cục trực thuộc được dư luận xã hội, nhân dân địa phương quan tâm.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ KẾT QUẢ HỌP BÁO

Ngày 11 tháng 01 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thường kỳ tại Cục dưới sự chủ trì của Cục trưởng, Người Phát ngôn của Cục Lê Quang Tiến đã nêu bật chủ trương tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Việc tổ chức họp báo định kỳ nhằm chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí cũng là mong mỏi của cơ quan Thi hành án dân sự muốn thực hiện trong thời gian vừa qua. Với sự góp sức, thấu hiểu và đồng hành của báo chí trung ương và Hà Nội, mong muốn công tác thi hành án dân sự - một lĩnh vực vô cùng phức tạp sẽ có những bước tiến mới với sự đồng thuận cao của người dân và truyền thông. Cục trưởng khẳng định đây sẽ là hoạt động thường niên được tổ chức định kỳ 3 tháng một lần. Ngoài ra, trong các khoảng thời gian giữa hai kỳ họp báo, nếu có bất kể vụ việc gì mà báo chí cần thông tin hoặc vụ việc phát sinh, khi phóng viên liên hệ với Cục, trong thẩm quyền của Cục, Cục sẽ thông tin nhanh nhất, chính xác, đầy đủ tới các cơ quan báo chí.

Trong khuôn khổ họp báo, Cục trưởng Lê Quang Tiến thông báo tóm tắt thông tin trong Thông cáo báo chí: các kết quả nổi bật và phương hướng trong thời gian tới. Cục trưởng Lê Quang Tiến cho biết, năm 2016 các cơ quan Thi hành án dân sự trực thuộc Thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án dân sự theo các Nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội về công tác tư pháp, Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về phòng chống tội phạm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Tư pháp. Trong điều kiện vừa phải thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ, vừa phải chỉ đạo tổ chức thi hành án với số lượng án phải thi hành ngày càng tăng cao (*cả về vụ việc và về số tiền*), đặc biệt là trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án kinh doanh thương mại có giá trị tài sản phải thi hành rất lớn, rất nhiều vụ việc không có khiếu kiện thi hành hoặc bán đấu giá tài sản không có người mua, tập thể Lãnh đạo Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các Quận, Huyện, Thị xã trực thuộc Thành phố Hà Nội đã đoàn kết, thống nhất, chú trọng đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá với các biện pháp tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, giải quyết được nhiều vấn đề đạt hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Năm 2017 là năm thứ hai đất nước ta thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020 tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây cũng là năm thứ hai các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo, Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017 tập trung vào 11 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ THADS, hành chính hàng năm được giao theo các Nghị quyết số 37/2012/QH13, số 52/2013/QH13, số 63/2013/QH13, số 69/2013/QH13, số 75/2014/QH13, số 96/2015/QH13, Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội:

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan THADS theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 484-TB/TU ngày 5-12-2016 của Thường trực Thành ủy về chủ đề công tác năm 2017 của TP Hà Nội là “Năm kỷ cương hành chính 2017”, nhằm tạo đột phá trong củng cố kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở, các địa điểm công cộng, nơi cư trú của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Thông qua vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, tạo sự lan tỏa, từng bước nâng cao kỷ cương toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

3. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Thi hành án dân sự và của địa phương.

4. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động các lĩnh vực công tác chuyên môn

5. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thuyết phục, hòa giải trong THADS

6. Tập trung triển khai nghiêm túc các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiện toàn đội ngũ công chức

8. Nâng cao hiệu quả công tác tài chính, kế toán

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

10. Chú trọng công tác báo chí, truyền thông

11. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động THADS; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ BÁO CHÍ QUAN TÂM TẠI CUỘC HỌP BÁO

Trong khuôn khổ cuộc họp báo, Cục trưởng, Người Phát ngôn của Cục đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên báo chí nêu:

1. Thưa ông/bà, kết quả thi hành án năm 2016 về án trọng điểm, án tham nhũng, án liên quan đến tín dụng ngân hàng chưa cao, án tồn trên 10 năm kể từ ngày ra quyết định còn nhiều, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội có giải pháp gì đột phá trong năm 2017.

2. Thưa ông/bà, thi hành án dân sự là nhiệm vụ khá là hóc búa, lượng vụ việc phải thi hành án hàng năm đều rất cao trong khi Cục lại thiếu biên chế và Chấp hành viên. Báo Hà Nội mới đã tham dự các cuộc kiểm tra, khảo sát của Sở Tư pháp thấy rằng lực lượng Thừa phát lại không đảm nhận được việc tổ chức thi hành án dân sự. Xin ông cho biết cơ chế phối hợp thực hiện chế định Thừa phát lại trong thời gian qua cụ thể như thế nào.

3. Hoan nghênh Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí. Năm 2017, Kế hoạch công tác của Cục đã bám sát chủ đề “Năm kỷ cương hành chính” của Thành phố Hà Nội, vậy Cục có biện pháp, giải pháp gì để chấn chỉnh và nâng cao kỷ luật công vụ.

4. Việc xử lý án tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước đang được dư luận xã hội và nhân dân đặc biệt quan tâm, xin ông cho biết kết quả thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 235/2014/HSPT ngày 07/5/2014 của Tòa phúc thẩm tại Hà Nội - Tòa án nhân dân tối cao; Bản án hình sự sơ thẩm số 479/2013/HSST ngày 16/12/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với người phải thi hành án Dương Chí Dũng.

5. Trong Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 của Cục có nhiệm vụ phối hợp với Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước trong phòng chống tham nhũng, đây là việc mới so với các nhiệm vụ hàng năm của cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, xin ông cho biết sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ này như thế nào.

Cục trưởng Lê Quang Tiến đã trao đổi, giải đáp đầy đủ, cụ thể các câu hỏi của Phóng viên, các Phóng viên tham dự họp báo không có câu hỏi gì thêm.

IV. ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP BÁO

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân và Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã kịp thời xây dựng Kế hoạch tổ chức họp báo Quý I năm 2017; Thông báo bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người phát ngôn theo đúng quy định của Tổng cục và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức họp báo theo đúng Quy trình Tổng cục quy định.

- Công tác điều hành tại buổi họp báo bám sát nội dung, đáp ứng đủ yêu cầu về mặt thời gian; chủ động thông tin, phát ngôn, diễn giải, tạo được lòng tin; Thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực điều hành, công khai, minh bạch, từ đó đưa ra giải pháp hợp lý để giải tỏa tình hình và sáng tỏ dư luận.

- Công tác tiếp đón các nhà báo và đón khách chu đáo, khi nhà báo tới có lễ tân hướng dẫn và phát tài liệu với chủ đề của buổi họp báo.

- Xây dựng mối quan hệ thân thiện, hợp tác, tích cực với báo chí. Qua họp báo, cung cấp thông tin, giúp cho công chúng biết hoạt động về hoạt động

thi hành án dân sự, từ đó hiểu, đồng thuận, tin cậy, hài lòng cùng tham gia với chính quyền trong công tác thi hành án dân sự. Với sự góp sức, thấu hiểu và đồng hành của báo chí Trung ương và Hà Nội, công tác thi hành án dân sự - một lĩnh vực vô cùng phức tạp sẽ có những bước tiến mới với sự đồng thuận cao của người dân và truyền thông.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức vẫn còn một số hạn chế như:

- Một số Phòng viên cơ quan Báo chí không có trong Kế hoạch và danh sách mời cũng đến tham dự dẫn đến phát sinh kinh phí và tài liệu cho báo chí.
- Công tác phối hợp chưa thực sự tốt, Phòng viên không gửi trước câu hỏi quan tâm theo đề nghị của Cục Thi hành án dân sự.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự:

1. Tổ chức tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp, xử lý thông tin cho báo chí cho các đối tượng được Bộ giao thực hiện lĩnh vực công tác này.
2. Mở chuyên mục Thông cáo báo chí trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự để định kỳ hàng tháng cung cấp, cập nhật thông tin, đăng tải Thông cáo báo chí trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự.
3. Cho phép Cục Thi hành án dân sự tổ chức họp báo định kỳ 6 tháng/ 1 lần, hàng Quý Cục Thi hành án dân sự thực hiện cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản dưới hình thức Thông cáo báo chí (không tổ chức họp báo).
4. Quan tâm cấp bổ sung kinh phí phục vụ việc tổ chức họp báo thường kỳ cho Cục Thi hành án dân sự.

Trên đây là báo cáo tổng hợp các vấn đề chủ yếu trong Họp báo thường kỳ Quý I/2017, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội kính báo cáo./.

CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TH.

Lê Quang Tiến